

“Trong thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, việc phát sinh những điểm chưa phù hợp khi triển khai thực thi cơ chế chính sách không phải là hiếm, điều quan trọng là khi đã được nhận điện thì các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc để xử lý, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động của DN”. Đó là chia sẻ rất thật của một DN mà chúng tôi ghi nhận được bên lề cuộc đối thoại của VCCI với cộng đồng DN.

► **Mai Thanh**

Nhắc lại tâm tư này là để liên hệ với những khó khăn của các DN có dự án đầu tư sản xuất điện gió đang được báo chí nhắc đến trong các ngày gần đây. Theo đó, việc áp dụng các quy định liên quan của pháp luật hiện hành đang khiến các DN phải đối mặt trực diện với nguy cơ thiếu vốn, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cụ thể theo phản ánh, thì các DN có hoạt động phát điện, bán buôn, bán lẻ điện thuộc Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư và điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng trong trường hợp cụ thể của các DN có dự án đầu tư điện là giấy phép hoạt động điện lực. Tuy nhiên, do giấy



Tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh: mấu chốt là xử lý nhanh những điểm nghẽn cấp cập

phép này chỉ được Bộ Công thương cấp khi việc xây dựng dự án đã hoàn thành (chậm nhất trước 15 ngày làm việc kể từ ngày dự kiến chính thức vận hành thương mại - Điều 11 Thông tư số 21/2020/TT-BCT) nên dẫn tới thiếu căn cứ để xử lý hoàn thuế GTGT đầu vào cho giai đoạn đầu tư của dự án. Bởi Luật Thuế GTGT số 106/2016/QH13 quy định không hoàn thuế đối với dự án đầu tư kinh doanh ngành, nghề có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư. Đồng thời, Khoản 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định quy định chi tiết Luật Thuế GTGT còn quy định rõ, khi dự án đi vào hoạt động, tức là hết giai đoạn đầu tư xây dựng thì không hoàn thuế

Xét về lý, thì mỗi một cơ quan khi được giao xây dựng văn bản chính sách đều căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý đối với ngành, lĩnh vực cụ thể. Đến khi thực thi, trên cơ sở thực tiễn quản lý riêng biệt, mỗi đơn vị lại có những quy định, hướng dẫn để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của chính sách. Theo đó, để hướng dẫn rõ về điều kiện đầu tư kinh doanh của ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực điện lực, Luật Điện lực đã quy định, với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực điện lực, chỉ cấp giấy phép hoạt động điện lực mà không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Các nghị định, thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện Luật Điện lực cũng đã quy định rõ về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục

Hướng dẫn hoàn thuế GTGT đầu vào đối với dự án đầu tư mới

Liên quan đến vướng mắc về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới, để tháo gỡ khó khăn bước đầu cho DN, ngày 1/4/2021, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 944/TCT-CS hướng dẫn các cục thuế giải pháp thực hiện. Theo đó, đối với cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư, mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ 300 triệu đồng trở lên, thì được hoàn thuế GTGT đầu vào của giai đoạn đầu tư (trừ các trường hợp thuộc đối tượng không được hoàn thuế theo quy định).

Về thủ tục thực hiện, khi kết thúc giai đoạn đầu tư để chuyển sang giai đoạn sản xuất kinh doanh mà DN còn số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên, thì trên tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT) tại kỳ tính thuế kết thúc giai đoạn đầu tư DN phải thực hiện kê khai vào chỉ tiêu “thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn”.

Trường hợp trên tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT) tại kỳ tính thuế kết thúc giai đoạn đầu tư chưa kê khai chỉ tiêu “Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn” thì DN thực hiện kê khai bổ sung theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Đối với các cơ sở kinh doanh, Tổng cục Thuế yêu cầu phải lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư khi đáp ứng đủ điều kiện hoàn thuế theo quy định.

Lan Trung

cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, tạo điều kiện các DN áp dụng thuận lợi.

Trên giác độ quản lý tài chính các DN có dự án đầu tư ngành điện, Luật Thuế GTGT cũng thể hiện rõ sự thống nhất về nguyên tắc quản lý đối với Luật Đầu tư và Luật Điện lực khi quy định, không hoàn thuế đối với dự án đầu tư kinh doanh ngành, nghề có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh. Để hướng dẫn rõ hơn cho người nộp thuế, các nghị định, thông tư quy định và hướng dẫn Luật Thuế GTGT đã quy định chi tiết việc xử lý hoàn thuế đối với từng trường hợp. Đặc biệt, nhằm tăng cường quản lý hoàn thuế GTGT, góp phần chống thất thu NSNN, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính đã có những quy định rất chặt chẽ về hoàn thuế đối với từng giai đoạn của dự án. Về điểm này, Bộ Tài chính không phải không có lý khi thực tế đã có rất nhiều trường hợp DN cố tình lợi dụng sự tạo thuận lợi của cơ quan chức năng trong việc cấp phép thành lập để gian lận tiền hoàn thuế, chiếm đoạt tiền ngân sách. Trong đó, có không ít vụ án đã không thể thu hồi được số tiền thuế đã xử lý hoàn, gây tổn thất lớn cho nền kinh tế và môi trường kinh doanh. Thế nên, quan điểm chặt chẽ và thận trọng trong các văn bản quản lý về tài chính là có thể hiểu được.

Tuy nhiên, dù mục tiêu khi ban hành là thế, nhưng khi triển khai áp dụng trên thực tế có phát sinh bất cập, thì việc cần nhất là phải nhận diện, rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung kịp thời. Đối với các DN có dự án đầu tư điện lúc này, điều mong mỏi nhất là những vướng mắc về xử lý hoàn thuế do các quy định chưa đồng bộ, phù hợp giữa hai ngành Công thương và Tài chính được giải quyết càng sớm càng tốt. Bởi mỗi một ngày chậm trễ của các cơ quan chức năng, sẽ gây thêm khó khăn cho DN.

Được biết, trong thiện ý lắng nghe để nắm bắt và tháo gỡ vướng mắc cho DN, ngày 18/3 vừa qua, lãnh đạo Tổng cục Thuế đã có buổi làm việc với 13 DN có hoạt động đầu tư điện. Hy vọng, sẽ rất nhanh thôi, những vấn đề bất cập, những điểm nghẽn phát sinh sẽ được giải quyết để các DN có dự án đầu tư điện ổn định và phát triển sản xuất, đóng góp cho nền kinh tế nước nhà ■

85% DN đánh giá xu hướng kinh doanh ổn định và tốt lên

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các DN ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý I/2021 do Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, có 68,6% số DN đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý I tốt hơn và ổn định so với quý IV/2020, trong đó 29,6% số DN đánh giá tốt hơn; 39% số DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 31,4% số DN đánh giá gặp khó khăn.



Dự kiến quý II/2021 so với quý I/2021, có 85,1% số DN đánh giá xu hướng tốt lên và ổn định, chỉ 14,9% số DN dự báo tình hình khó khăn hơn. Trong đó, khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lạc quan nhất với 86,2% số DN dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý II tốt hơn và giữ ổn định so với quý I; tỷ lệ này ở khu vực DN ngoài quốc doanh và DNNN lần lượt là 84,8% và 83,4%.

Theo Tổng cục Thống kê, trong các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của DN trong quý, có 55,1% số DN cho rằng khả năng cạnh tranh cao của hàng hóa trong nước là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất; 49,5% số DN chỉ ra là do nhu cầu thị trường trong nước thấp; 33,1% số DN cho rằng gặp khó khăn về tài chính; 27,1% số DN cho rằng thiếu nguyên, nhiên, vật liệu và 23,9% số DN cho rằng lãi suất vay vốn cao...

Về khối lượng sản xuất, có 31% số DN đánh giá khối lượng sản xuất quý I/2021 tăng so với quý IV/2020; 37% số DN cho rằng ổn định và 32% số DN đánh giá giảm. Về xu hướng quý II/2021 so với quý I/2021, có đến 52% số DN dự báo khối lượng sản xuất tăng; 34,8% số DN dự báo ổn định và chỉ có 13,2% số DN dự báo giảm.

Trong khi đó, về đơn đặt hàng xuất khẩu, quý I/2021 so với quý IV/2020, có 25,3% số DN khẳng định số đơn hàng xuất khẩu mới cao hơn; 45,3% số DN có đơn hàng xuất khẩu mới ổn định và 29,4% số DN có đơn hàng xuất khẩu mới giảm.

Tiền Dũng

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 3,9%

Theo báo cáo quý I của Bộ Công thương, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 3 ước tăng 22,1% so với tháng trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm. Tính chung 3 tháng đầu năm 2021, IIP toàn ngành công nghiệp ước tăng 5,7% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 8%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 2,5%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,3%; riêng ngành khai khoáng giảm 8,2%...

Chỉ số sản xuất quý I của một số ngành trọng điểm thuộc các ngành công nghiệp cấp II cũng tăng cao so với cùng kỳ là sản xuất kim loại tăng 30,9%; sản xuất đồ uống tăng 16,9%; sản xuất thiết bị điện và khai thác quặng kim loại cùng tăng 12,5%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 12,3%; sản xuất xe có động cơ tăng 11,2%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 9,4%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 7,9%.

Tuy nhiên, vẫn có một số ngành có chỉ số sản xuất giảm là khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất mô tô, xe máy; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; khai thác than cứng và than non.

Thanh Loan